

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

01. Lương Thị Kim Lý. Hưng Yên xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra chiến lược trong giai đoạn hiện nay//Kiểm tra. - 2023. - Số 2. - Tr.58-61

Những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và một số giải pháp trong công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên.

ĐC.2

02. Bảo Trâm. Hưng Yên: Trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giám sát của HĐND//Đại biểu nhân dân. - 2023. - Ngày 02 tháng 3. - Tr.4

Ngày 01/3/2023, tại huyện Kim Động, Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ Tư với chủ đề: Kinh nghiệm nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò cầu nối giữa đại biểu HĐND với cử tri và Nhân dân, đặc biệt tại nơi ứng cử; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND... Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện quý I/2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đại biểu HĐND trong tiếp xúc với cử tri và Nhân dân.

ĐC.222

03. Nguyễn Hoàn. Hưng Yên: Bắt loạt cán bộ xã giao 640 lô đất trái thẩm quyền// Tiền phong. - 2023. - Ngày 01 tháng 3. - Tr.13; cũng xem: An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 01 tháng 3. - Tr.15; Công an nhân dân. - 2023. - Ngày 28 tháng 02. - Tr.8.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với 8 đối tượng là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ phường Dị Sĩ, thị xã Mỹ Hào để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra từ năm 2003 đến năm 2008. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can trên đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất với tổng diện tích hơn 68.800 m² tại phường Dị Sĩ, thị xã Mỹ Hào. Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ án, hành vi của các bị can.

ĐC.226

04. Vân Hằng. Vận chuyển lợn nái đã chết đang trong quá trình phân hủy đi bán//An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 28 tháng 02. - Tr.15

Trong quá trình công tác kiểm soát thị trường, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên phát hiện trên trục đường thuộc xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên có xe ô tô BKS 89C-117.55 đang dùng để vận chuyển lợn nái đã chết đang trong quá trình phân hủy đi bán.

chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1 con lợn nái đã chết, trọng lượng 210 kg, biểu hiện tím tái, biến đổi màu sắc. Chủ xe là ông T.V.T (sinh năm 1993, xã Cường Chính) khai nhận mua của người không quen biết ở Thái Bình, sau đó vận chuyển về địa phương để bán lại. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 10.000.000 đồng và buộc tiêu hủy tang vật vì không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh.

ĐC.226

05. Hiền Linh. Hai giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Hưng Yên bị khởi tố//An ninh Thủ đô. - 2023. - Ngày 27 tháng 02. - Tr.14

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng là lãnh đạo, kiểm định viên Trung tâm Đăng kiểm (TTĐK) 89-02S và 89-05D để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác", "Nhận hối lộ". Trong đó, 2 bị can: Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1982 ở Cầu Giấy, Hà Nội) Giám đốc TTĐK 89-05D, nguyên Phó Giám đốc TTĐK 89-02S; Bùi Ngọc Tân (sinh năm 1981, ở Hưng Yên) Giám đốc TTĐK 89-06D, còn lại là đăng kiểm viên bậc cao. Theo điều tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định, khi tham gia các dây chuyền kiểm định tại TTĐK 89-02S, các bị can trên đã bỏ qua các lỗi vi phạm thuộc trường hợp từ chối kiểm định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định. Sau đó, các bị can lập phiếu kiểm định với kết quả đạt và sử dụng hình ảnh đăng kiểm cũ của xe đã đủ điều kiện lưu trữ tại máy tính để sao chép, chỉnh sửa in lên giấy chứng nhận đăng kiểm mới... Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐC.226

06. Bình Nguyên. Hưng Yên: Làng nghề Nghĩa Trai trồng dược liệu cúc chi//Làng nghề Việt Nam. - 2023. - Số 8. - Tr.8-9

Nghĩa Trai huyện Văn Lâm là làng nghề truyền thống trồng, chế biến cây dược liệu lâu đời, đặc biệt loài hoa cúc chi đã được người dân nơi đây canh tác hàng trăm năm. Cúc chi là dược liệu quý, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe trong y học cổ truyền. Làng Nghĩa Trai trồng hơn 10ha cúc dược liệu, nếu tính cả các thôn liền kề như Đại Tài, Ngọc Lịch, Mộc Ty thì diện tích đạt gần 20ha. Hầu hết sản lượng hoa cúc sản xuất ra đều được chế biến tại chỗ và xuất bán qua các thương lái trong làng Nghĩa Trai, tổng sản lượng ước đạt 250 tấn, giá trị sản lượng trên 11 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 7 tỷ đồng. Phần lớn các gia đình ở đây đã đổi mới cách làm, không sử dụng diêm sinh (lưu huỳnh) trong chế biến và bảo quản hoa cúc mà áp dụng kỹ thuật sấy, làm khô kiệt hoa cúc bằng nhiệt nhân tạo, bảo quản sản phẩm trong các bao gói hút chân không, đảm bảo vệ sinh an toàn toàn thực phẩm...

ĐC.4

NHÂN VẬT

07. Nguyễn Hữu Mạnh. Đại danh y, người thầy thuốc của nhân dân//Lao động cuối tuần. - 2023. - số 9. - Tr.9

Lê Hữu Trác có biệt hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, người thôn Văn Xá, hương Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông sinh ngày 09/12/1720, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng, cha là Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, làm quan đến chức Ngự sử triều Lê Dụ Tông. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được coi là ông tổ của ngành y học cổ truyền Việt Nam, dành hết thời gian, tâm sức, tiền bạc để chữa bệnh cho nhân dân. Ông không thích làm quan, cũng không thích làm giàu, không thích luôn cúi ai và cũng không muốn ai quy lụy mình, ông cho rằng “làm thuốc cũng giống như làm tướng, nghề thuốc trị bệnh cứu người là một đạo lý cao quý, lợi nước yên dân”.

ĐC.05(91)